

# THE HIGHLIGHTS

**“ขอบคุณพระเจ้าเสมอที่มีโอกาส  
ได้รับใช้ในคริสตจักรแห่งนี้”**

**อาจารย์อานาเนีย กละลอย**  
ศิษยาภิบาล คริสตจักรเคลอะเด

**การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชน  
แบบองค์รวมคริสตจักรเคลอะเด**

**▶ คำพยานจากศิษยาภิบาล :**

- อาจารย์อานาเนีย กละลอย

**▶ เรื่องราวจากเยาวชน :**

- นายอภิชาติ พงศาสิทธิ์
- นายสรยุทธ พงศาสิทธิ์

**▶ สัมภาษณ์ศิษย์เก่า :**

- นางสาวสุวารีย์ สติรกุลพงศ์
- นายสุวิทย์ พงศาสิทธิ์

**▶ การเสริมสร้างศักยภาพ : กิจกรรมในโครงการ**

- สัมมนา “การส่งต่อมรดกฝ่ายวิญญาณ”
- คริสตจักรกิวลิก
- คลัสเตอร์ฮอดและอมก๋อย
- คริสตจักรแม่สะเมง



**จดหมายข่าวคอมแพสชั่น**

มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมของคริสตจักรคูมิตรร่วมกับคอมแพสชั่น เพื่อให้เห็นการพัฒนา, ความเปลี่ยนแปลงและการเกิดผลในชีวิตของเด็ก เยาวชนและคริสตจักร และแนวทางในการพัฒนาพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนในอนาคตตามบริบทของคริสตจักรแต่ละแห่ง

**ขอขอบคุณ** คริสตจักรคูมิตร ศิษยาภิบาล และเจ้าหน้าที่โครงการ ศิษย์เก่าโครงการ เยาวชนในโครงการ เจ้าหน้าที่คอมแพสชั่น และผู้ที่มีส่วนใน Newsletter ฉบับนี้ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน

**อ่านฉบับอื่นได้ที่ :**  
[www.compassionth.com/newsletter](http://www.compassionth.com/newsletter)



# คริสตจักรเคลอะเด



คริสตจักรเคลอะเด ตั้งอยู่ในหมู่บ้านซีแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภอมวก้อย ประวัติความเป็นมาของคริสตจักรแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างอดีตกับปัจจุบันอยู่มาก ด้วยความที่ประชากรส่วนมากเป็นกลุ่มหลากหลายชาติพันธุ์ จึงนับถือภูติผีจากความเชื่อดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทำให้ไม่มีประชากรที่ตั้งหลักปักฐานอย่างถาวร เนื่องจากเชื่อกันว่า ผีไม่อนุญาตให้อยู่อาศัย ต้องย้ายถิ่นฐานข้ามภูเขาไปเรื่อย ๆ บ้างก็ย้ายไปไม่กลับมาบ้างก็ย้ายเพียงชั่วคราวและวนกลับมาอาศัยที่เดิม

กระทั่ง พ.ศ.2454 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อมิชชันนารีกลุ่มแรกเดินทางเข้ามาประกาศข่าวประเสริฐในชุมชน เป็นเหตุให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านบางคนเปลี่ยนใจมาเชื่อพระเจ้าถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ได้รับบัพติศมาก็ตาม แต่ทำให้คนในหมู่บ้านเริ่มอยากรู้จักพระเจ้ายิ่งขึ้น บางคนละทิ้งความเชื่อเรื่องภูติผีไป เพราะเชื่อว่าการที่มีคริสเตียนอยู่ในหมู่บ้านทำให้พวกเขาปลอดภัย จึงมีจำนวนประชากรในชุมชนมากขึ้น จนถึง พ.ศ.2538 ชุมชนแห่งนี้รวบรวมผู้เชื่อได้ประมาณ 20 ครอบครัวจำนวน 38 คน และก่อตั้งขึ้นเป็นกิ่งสาขาของคริสตจักรห้วยน้ำขาวได้ใน พ.ศ. 2540

ต่อมา จากกิ่งสาขาก็เติบโตขึ้นและกลายเป็นคริสตจักรเคลอะเดใน พ.ศ.2544 ดำเนินการในสังกัดสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ภาคที่ 19 ใช้ภาษาภะเหรียงสะกอเป็นหลักในการนมัสการ นายซูโพ สติรสกุลพงศ์

ผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม ให้ข้อมูลว่าด้วยความที่เคยเป็นกิ่งสาขาของคริสตจักรห้วยน้ำขาวมาก่อน ทำให้คริสตจักรเคลอะเดมีโอกาสได้รู้จักกับคอมแพสชั่นจากการแนะนำของศาสตราจารย์ผู้ดูแลคริสตจักรห้วยน้ำขาว ผู้สังเกตบริบทสังคมของคริสตจักรเคลอะเดและมองเห็นถึงโอกาสพัฒนาเด็ก ๆ ในชุมชน



นายซูโพ สติรสกุลพงศ์ ผู้จัดการโครงการ

## การเป็นคู่มือกับคอมแพสชั่น

เวลานั้นคริสตจักรเคลอะเตตัดสินใจเข้าร่วมเป็นคู่มือกับคอมแพสชั่น เนื่องจากต้องการให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการสนับสนุน ด้วยบริบทสังคมที่เรียกว่าทุรกันดาร การคมนาคมค่อนข้างลำบาก ทำให้ไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลอย่างทั่วถึง คนในชุมชนขาดแคลนทั้งสาธารณสุขและการศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นการต่อยอดพันธกิจหอพักของคริสตจักรสำหรับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านอื่นที่เดินทางเข้ามาเรียนในหมู่บ้านซีแบร์ คริสตจักรเคลอะเตจึงติดต่อเข้าร่วมเป็นคู่มือกับคอมแพสชั่นใน พ.ศ.2549 และได้รับการอนุมัติใน พ.ศ.2551 เริ่มแรกมีเด็กลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 100 คน ประกอบด้วยเด็ก ๆ ในหมู่บ้านซีแบร์และหมู่บ้านใกล้เคียง และสมาชิกในหอพักของคริสตจักรที่มีอายุตามเกณฑ์ มีเจ้าหน้าที่โครงการ 2 คน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีกับผู้จัดการบรรดาผู้ปกครองต่างก็ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโครงการเป็นอย่างดี ทำให้มีเด็กลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในภายหลัง

เมื่อเข้าร่วมเป็นคู่มือกับคอมแพสชั่นทำให้คริสตจักรเคลอะเตสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กได้หลากหลายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเรียนรวิ การเรียนรู้ตามช่วงวัย การดูแลด้านสุขภาพและโภชนาการ กิจกรรมชมรมต่าง ๆ ตามที่เด็กสนใจ เช่น ชมรมฟุตบอลนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ สอนเด็ก ๆ ให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างธรรมชาติและให้เราเป็นผู้ดูแลรักษา ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักบริหารทรัพยากรและมองเห็นคุณค่าของธรรมชาติ ทำให้กิจกรรมการอนุรักษ์ของโครงการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้มาก เพราะสามารถตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้จัดการโครงการเล่าว่า “จากที่เมื่อก่อนไม่สามารถหาปลาในแม่น้ำลำคลองได้แล้ว แต่เมื่อมีกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์น้ำขึ้น คนในชุมชนก็สามารถหาปลาได้ง่ายขึ้น” นอกจากนี้ก็ยังมีกรอนุรักษ์ป่า มีการปลูกต้นไม้ การสร้างแนวกันไฟ เก็บขยะ ฯลฯ



## ผลจากการทำพันธกิจการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

ปัจจุบันคริสตจักรเคลอะเตมีจำนวนเด็กในโครงการทั้งหมด 409 คน มีเจ้าหน้าที่ 7 คน โดยมีจำนวนเด็กและเยาวชนที่จบจากโครงการไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประมาณ 10 กว่าคน เยาวชนที่จบจากโครงการและอยู่ในวัยทำงานประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่หลากหลาย บ้างเป็นครู บ้างเป็นพยาบาล แต่ยังคงมีความสัมพันธ์กับโครงการอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการถวายสืบลด ใช้วันหยุดมาร่วมหนุนใจน้อง ๆ และร่วมรับใช้ในคริสตจักร บางคนพากันมาทำกิจกรรมให้รุ่นน้อง ในโครงการตามโอกาส

ตลอดระยะเวลาของการทำงานในโครงการที่ผ่านมา นายซูโพให้ความเห็นว่า ชุมชนมองเห็นสิ่งที่คริสตจักรทำเพื่อพัฒนาชุมชน และเห็นผลดีที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทั้งทางด้านจิตวิญญาณ ด้านทักษะอาชีพด้านสังคม และด้านสุขภาพร่างกาย ในชีวิตของเด็ก ๆ ทำให้ผู้ปกครองส่งเสริมให้ลูกมาใช้เวลากับคริสตจักรมากขึ้นเรื่อย ๆ นายซูโพกล่าวเสริมว่า เขารู้สึกขอบคุณผู้อุปการะและทีมงานจากคอมแพสชั่นที่คอยช่วยเหลือและขับเคลื่อนให้เด็กที่ขาดแคลนได้รับโอกาสในการพัฒนา ซึ่งสิ่งนี้จะพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป



# การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจ “พัฒนาเด็กและเยาวชน” ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

นายชูโพ สติรสกุลพงศ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม คริสตจักรเคลอะเต กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมด้วยตนเองอย่างยั่งยืนไว้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ ด้านบุคลากร, ด้านการยังชีพ, ด้านอาคารสถานที่, ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร และด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม ซึ่งจะมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

**1. ด้านบุคลากร** ก่อนหน้านี้ คริสตจักรเคลอะเตได้รับงบประมาณจากโครงการและทำการจัดสรรงบประมาณไว้ส่วนหนึ่ง สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมตามความสนใจของบุคลากร ดังนั้น บุคลากรที่มีอยู่จึงมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งสามารถถ่ายทอดให้เด็กและเยาวชนรุ่นต่อไปได้ ส่วนการสร้างสาวกก็จะเป็นกลุ่มอนุชนรุ่นพี่ที่คอยช่วยสร้างรุ่นน้อง เพื่อหนุนใจให้มารับช่วงต่อในงานรับใช้ต่อไป

**2. ด้านการยังชีพ** เนื่องจากพื้นที่ในชุมชนจัดอยู่ในเขตป่าสงวน จึงไม่สามารถทำนาหรือทำไร่แบบที่อื่นได้ ประกอบกับการที่ทางคริสตจักรเห็นว่าในป่ามีต้นกาแฟอยู่ ทำให้ตัดสินใจวางแผนผลิตกาแฟเพื่อเป็นรายได้เข้าคริสตจักร โดยสนับสนุนให้อนุชนที่จบจากโครงการไปปลูกกาแฟปลอดสาร เพื่อให้พวกเขามีรายได้ของตัวเองด้วย และคริสตจักรจะรับเมล็ดกาแฟมาทำการแปรรูปขาย มีเป้าหมายผลผลิต 2-3 ตันต่อปี ถึงแม้จะปริมาณน้อย แต่ทางคริสตจักรก็เห็นว่า การเน้นที่คุณภาพจะได้กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อ ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการสร้างโรงคั่วกาแฟและเสนอขอของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ส่วนที่ดำเนินการแล้วคือการตั้งชมรมในโครงการ เพื่อให้เด็ก ๆ มีความรู้ในการคัดเลือกเมล็ดกาแฟ ปัจจุบันคริสตจักรได้รับการสนับสนุนจากส่วนท้องถิ่น และดำเนินการร่วมกับชุมชน ในชื่อว่า **“วิสาหกิจแปรรูปกาแฟชุมชนชิเบร”**



## วิสาหกิจแปรรูปกาแฟชุมชนชิเบร

บริหารโดยชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
สู่ความยั่งยืน คุณภาพชีวิต บนฐานทรัพยากรที่มี

กาแฟสดคั่วบดออร์แกนิก (ZIBRAE) เพื่อการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์

ข้อมูลเบื้องต้น

1. กาแฟสายพันธุ์ อาราบิก้า
2. ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1000-1400 ม.
3. เป็นกาแฟ 100% รสชาติได้มาตรฐาน
4. หมู่บ้านชิเบร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ซึ่งได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปจากชุมชนคริสตจักรบ้านชิเบร  
และโครงการช่วยเหลือราษฎรตามแนวพระราชดำริบ้านชิเบร

ท่านใดต้องสนใจต้องการสั่งกาแฟสดคั่วบดเพื่อสนับสนุนโครงการกลุ่มกาแฟชิเบรและช่วยประชาสัมพันธ์  
ติดต่อมาได้ ชูโพ 095 2985793



**3. ด้านอาคารสถานที่** ส่วนที่คริสตจักรกำลังทำคือการสร้างโรงคั่วกาแฟ และก่อสร้างหอประชุม ส่วนแผนงานในอนาคตคือการขยายพื้นที่ของหอพักให้เพียงพอต่อปริมาณของเด็ก ซึ่งคริสตจักรทำการเขียนโครงการขอทุนจากประเทศเกาหลี

**4. ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร** นอกจากคอมแพสชั่นแล้ว ปัจจุบันคริสตจักรยังร่วมมือกับโครงการของคณะคริสตจักรกระทรวงมหาดไทย ในประเทศไทย และโรงเรียนในชุมชน ที่จัดกิจกรรมร่วมกันมาตลอด เช่น งานวันสำคัญต่าง ๆ , ชมรมฟุตบอลของโครงการที่ดำเนินการในนามของโรงเรียน และการจัดอบรมให้ความรู้ที่โรงเรียนช่วยติดต่อเชิญหน่วยงานต่างๆ เข้ามาทำกิจกรรมกับเด็กๆ

**5. ด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม** ปัจจุบันโครงการจะมีการจัดค่าย 2-3 ครั้ง ต่อเดือน หากในอนาคตไม่ได้รับการสนับสนุนจากคอมแพสชั่นก็ต้องดูตามงบประมาณที่มี ถ้าไม่ถึงเป้าก็อาจต้องมีการปรับลดจำนวนเป็นเดือนละครั้ง ขึ้นอยู่กับรายได้ของคริสตจักร นายซูโพทิ้งท้ายไว้ว่า แม้ในอนาคตคอมแพสชั่นจะไม่ได้สนับสนุนในงบประมาณ แต่เขาก็ยังหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนด้านการอบรมและให้ความรู้ต่อไป เช่น ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิ เนื่องจากชุมชนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้การเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ เป็นไปได้ยาก ซึ่งความรู้หลายอย่างเป็นเรื่องจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชน เพื่อพวกเขาจะสามารถเติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยด้วยตัวเอง



## อภิชาติ พงศาสัตย์ (ชาติ)

**“ผมได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเองจากโครงการ ได้เล่นฟุตบอลในโครงการกับเพื่อน ๆ”**

“ผมชื่ออภิชาติ พงศาสัตย์ ชื่อเล่นชื่อ ชาติ เดิมโตในครอบครัวชาวนาที่มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ได้แก่ พ่อ, แม่, พี่ชาย และผม ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม และตั้งใจว่าจะศึกษาต่อสายอาชีพด้วยเป้าหมายคือการทำอาชีพช่างเชื่อม”

“ย้อนไปสมัยเด็ก ๆ จำความได้ว่า เข้ามาอยู่ในโครงการตอนอายุประมาณ 7-8 ขวบ เพราะแม่พามาสมัคร ซึ่งในปีแรกที่อยู่ในโครงการผมก็ได้เรียนรู้เรื่องพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ จนตัดสินใจรับเชื่อ ตอนที่เห็นที่ ๆ ในคริสตจักรน่านมัสการและพูดเรื่องพระเจ้าให้ฟัง”



“จนตอนนี้ ผมได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้า ได้แบบอย่างในการใช้ชีวิตที่ดีจากแม่ ได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเองจากโครงการ ได้เล่นฟุตบอลในโครงการกับเพื่อน ๆ และตอนนี้ผมเข้ามาร่วมรับใช้ในการนำเพลงนมัสการด้วยภาระใจที่อยากเห็นพี่น้องมาร่วมกันสรรเสริญพระคุณของพระเจ้าร่วมกัน”

## สรยุทธ พงศาสัตย์ (สอง)

**“ค้นพบของประทานของตัวเองและมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีในอนาคต”**

“ผมเข้ามาเป็นสมาชิกโครงการตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เพราะแม่พามาผมเลยได้เล่นฟุตบอลกับเพื่อนในโครงการ และมีกิจกรรมที่ตั้งตารางอย่างเทศกาลคริสต์มาสในทุกๆ ปี” เด็กชายสรยุทธ พงศาสัตย์ หรือ สอง กล่าวถึงโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ตนเข้าร่วมอยู่ เขาเติบโตในครอบครัวที่ทั้งพ่อและแม่ประกอบอาชีพทำนา มีแม่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตด้านความเชื่อ ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ชิแบร และร่วมรับใช้ในคริสตจักรด้วยการเล่นกีตาร์น่านมัสการ

สองเล่าว่า เขาชื่นชอบเครื่องดนตรีมาก่อนแล้ว จนได้เข้าโครงการเลยได้ “พิริทย์” อาสาสมัครของโครงการมาสอนดนตรีให้ กลายเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตที่ทำให้เขาสามารถเล่นดนตรีได้ทั้งกลองและ



กีตาร์ เขาค้นพบของประทานของตัวเองและมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีในอนาคต ในอนาคตสองวางแผนไว้ว่า เขาจะย้ายไปเรียนมัธยมปลายที่อำเภอจอมทอง โดยจะฝึกฝนงานสายอาชีพช่างยนต์เพื่อเป็นอาชีพหลักในอนาคตด้วยความเชื่อมั่นว่า “ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหน พระเจ้าก็จะดูแลผมเสมออย่างที่เป็นมา ขอขอบคุณพระองค์ที่มอบร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนี้ให้ผมด้วย”

## นางสาวสุวาริ สติรกุลพงศ์ (วาวา)

### “อยากช่วยเหลือเด็กยากไร้ และเด็กกำพร้าต่อไป”



สุวาริ สติรกุลพงศ์ หรือ วาวา เคยเป็นสมาชิกคนหนึ่งในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมมาตั้งแต่อายุ 7 ปี เนื่องจากพี่สาว พี่ชาย และพี่สะใภ้ต่างก็ทำงานที่โครงการ เธอจึงมีโอกาสได้รู้จักและลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกทันทีในปีแรกที่เปิดโครงการในคริสตจักรเคลอะเด ซึ่งสถานที่แห่งนี้เองที่ทำให้เธอได้เรียนพระคัมภีร์ ได้ทำกิจกรรมในโรงเรียนช่วงฤดูร้อน ได้เรียนรู้ทักษะการเล่นดนตรีหลายประเภท และที่สำคัญคือได้รู้จักความรักของพระเจ้า จนกระทั่งตัดสินใจรับเชื่อตอนศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยความต้องการอยากรู้จักพระเจ้าให้มากขึ้นและอยากสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าให้มากขึ้นด้วย

วาวาเล่าว่า เธออาศัยอยู่กับครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกมากถึง 9 คน ได้แก่ พ่อ, แม่, พี่สาว, พี่ชาย, พี่สะใภ้ และหลานอีก 3 คน มีคุณแม่เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตอย่างคริสเตียนที่ขอบอริชฐานและช่วยเหลือผู้อื่น เธอจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ซึ่งในช่วง ม.3 นั้นเอง ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเธอ

ในช่วงเวลานั้น วาวาต้องพบกับอาการป่วยบ่อยครั้งและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุก ๆ ปี จนวันหนึ่งที่เธอเริ่มศึกษาในชั้นมัธยมปลาย ศิษยาภิบาลของคริสตจักรก็เดินทางมาอริชฐานเพื่อที่บ้าน หลังจากนั้น ร่างกายของเธอก็แข็งแรงและไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอีกเลยเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เธอก็ตัดสินใจเรียนต่อด้านพระคัมภีร์ที่พระคริสตธรรมสโโลอัม ภาคภาษากะเหรี่ยง เป็นเวลา 4 ปี แล้วจึงกลับมาทำงานรับใช้ในโครงการที่เติบโตมาด้วยการเป็นครูสอนภาษากะเหรี่ยง โดยมีเป้าหมายในการรับใช้ให้คนที่เธอสอนได้รู้จักภาษาของตัวเองให้มากขึ้น ซึ่งตลอดเวลาที่รับใช้มา เธอก็รู้สึกที่พระเจ้าอวยพรด้านสุขภาพมาเสมอ ทำให้เดินทางไปสอนตามบ้านได้อย่างมีความสุข วาวาบอกว่า เธอรู้สึกประทับใจการดูแลเอาใจใส่ของโครงการที่มีต่อเธอและเด็กคนอื่น ๆ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เธออยากช่วยเหลือเด็กยากไร้และเด็กกำพร้าต่อไป



## นายสุวิทย์ พงศาสัตย์ (วิทย์)

**“ผมอยากเห็นทีมนมัสการ  
ที่กำลังอยู่ได้มีโอกาสไปนำเพลง  
ในหลาย ๆ พื้นที่”**



เป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วที่ นายสุวิทย์ พงศาสัตย์ หรือ วิทย์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ และนับว่าเขาเป็นรุ่นแรกของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำคริสตจักรเคลอะเดที่เข้ามาด้วยการชักชวนของพ่อแม่ วิทย์เติบโตมาในครอบครัวเล็ก ๆ ที่มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ได้แก่ พ่อ, แม่, พี่ชาย และพี่สาว โดยคนในครอบครัวต่างก็เป็นผู้เชื่อ ทำให้วิทย์รู้จักพระเจ้าและตัดสินใจรับเชื่อตั้งแต่อายุได้เพียง 6 ปี วิทย์เล่าถึงเรื่องราวที่ตนเองได้พบการอัศจรรย์ที่พระเจ้าสำแดงแก่ชีวิตของเขาในเวลานั้นว่า เขาป่วยด้วยโรคเลือดทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง แต่ด้วยแรงอธิษฐานของแม่ที่เฝ้าอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่เสมอว่า ขอให้ลูกคนนี้หายจากอาการป่วย ต่อมาวิทย์ก็หายจากอาการป่วยอย่างน่าอัศจรรย์ แม้กระทั่งหมอผู้ดูแลในตอนนั้นยังแปลกใจ เรื่องนี้จึงเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ความเชื่อในใจของวิทย์เติบโตขึ้น

ต้นแบบในการใช้ชีวิตของวิทย์คือพ่อ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของพ่อจากคนที่ไม่รู้จักพระเจ้ากระทั่งมารู้จักพระเจ้า และเอาจริงเอาจังกับการใช้ชีวิตอย่างผู้เชื่อด้วยการรับใช้ทำให้วิทย์มองพ่อเป็นตัวอย่างในการประกาศข่าวประเสริฐมาเสมอ เมื่อเรียนจบจากโรงเรียนซีแบร์ แล้วไปเรียนต่อจนจบการศึกษาชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนแม่ติวิทยาคม เขาก็ตัดสินใจถวายตัวรับใช้ด้วยการอาสาสมัครมาเป็นครูสอนดนตรีให้กับน้อง ๆ ในโครงการ เพราะเขาเห็นว่า เด็กหลายคนมีความสนใจในด้านการนมัสการ แต่ยังขาดแคลนบุคลากรผู้มาเป็นครูสอน จึงอาสาทำหน้าที่นี้

ระหว่างการรับใช้เป็นอาสาสมัคร วิทย์ได้พบภรรยาและตัดสินใจสร้างครอบครัวด้วยกัน ปัจจุบัน วิทย์ยังคงรับใช้ด้วยการเป็นอาสาสมัครสอนดนตรีในโครงการ ส่วนภรรยาของเขาก็รับใช้ด้วยการเป็นอาสาสมัครสอนภาษาไทยในโครงการเช่นกัน วิทย์เดินทางรับใช้ด้วยความใฝ่ฝันที่ต้องการจะพัฒนาอนุชนในคริสตจักรให้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้น อย่างที่ตัวเองเคยได้รับโอกาสจากโครงการตอนยังเด็ก จากไม่เคยเข้าใจว่าพระคัมภีร์ที่เห็นคนถือกันไปมา มีความหมายอย่างไร เขาก็ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเรียนในโครงการจนทำให้รู้หลักการอ่านพระคัมภีร์ที่ถูกต้อง ซึ่งตามมาด้วยทักษะชีวิตที่ได้รับการพัฒนาและเป็นที่มาในการพบของประทานของตัวเองและได้ดูแลทีมนมัสการอย่างทุกวันนี้

วิทย์รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยพรชีวิตของเขาและครอบครัวเสมอมาขอบคุณที่พระเจ้าดูแลสุขภาพ ทำให้เขามีเรี่ยวแรงในการสอนเด็ก ๆ ก่อนจะทิ้งท้ายถึงเป้าหมายในอนาคตว่า “ผมอยากเห็นทีมนมัสการที่กำลังอยู่ได้มีโอกาสไปนำเพลงในหลาย ๆ พื้นที่ เพราะเรามีกิ่งคริสตจักรอยู่มาก อยากให้พวกเราได้รับใช้และเป็นพระพรในทุกที่ที่ไปนมัสการและเป็นแสงสว่างกับพื้นที่อื่น ๆ ด้วย”

## อาจารย์อานาเนีย กละลอย ศิษยาภิบาล คริสตจักรเคลอะเด



### “ขอบคุณพระเจ้าเสมอ ที่มีโอกาสได้รับใช้ ในคริสตจักรแห่งนี้”

อาจารย์อานาเนีย กละลอย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรเคลอะเดมาเป็นเวลากว่า 23 ปีแล้ว จากเริ่มแรกที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ ๆ มีสมาชิกในคริสตจักรอยู่ประมาณ 200 คน กระทั่งเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบัน คริสตจักรเคลอะเดเกิดผลงอกงาม โดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 600 คนแล้ว และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ เป็นพิเศษกับกลุ่มเด็ก ๆ ที่มีจำนวนมาก เพราะบริบทของสังคมในชุมชนที่มีลูกอย่างน้อยครอบครัวละ 2 คนอยู่แล้ว ตัวอาจารย์อานาเนียเองก็มีครอบครัวที่ประกอบด้วยแม่, ภรรยา และลูกสาวกับลูกชายอย่างละหนึ่งคนอีกเช่นกัน

อาจารย์อานาเนียเล่าย้อนถึงชีวิตในวัยเด็กว่า เขาตัดสินใจรับเชื่อตามพ่อแม่ตั้งแต่อายุ 9 ขวบ ในสมัยที่คริสเตียนในหมู่บ้านยังมีจำนวนไม่มากนัก แต่พระเจ้าก็มาทันเสมอในเวลาที่เหมาะสม ครอบครัวของอาจารย์จึงได้รับการประกาศระหว่างที่พ่อในวัย 40 ปี กำลังป่วย พ่อทั้งพ่อและแม่เชื่อพระเจ้าแล้ว พ่อก็หายจากอาการป่วยอย่างน่าอัศจรรย์และจากไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อท่านอายุ 60 ปี เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจรับเชื่อ เพราะได้รับรู้การอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับพ่อของตน

อาจารย์อานาเนียจบการศึกษาในระดับชั้น ป.4 จากโรงเรียนที่หมู่บ้านซิแบร แล้วจึงย้ายไปศึกษาต่อการศึกษาจนกระทั่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาก็ตัดสินใจกลับมาทำงานรับใช้ที่คริสตจักรเคลอะเดในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ แต่รับใช้ได้ไม่ถึงปี เขาก็ได้รับการชักชวนจากศาสนาจารย์ที่คริสตจักรหัวน้ำขาวให้ไปศึกษาต่อด้านพระคัมภีร์โดยตรง เขาจึงเดินทางไปเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่อีกเป็นเวลา 4 ปี ก่อนจะย้ายกลับมารับใช้ในคริสตจักรเคลอะเดอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2556 ในตำแหน่งศิษยาภิบาลรักษาการด้วยภาระใจที่ต้องการทำงานรับใช้ในบ้านเกิดของตัวเอง ประกอบกับการที่พระเจ้าทรงเรียกอาจารย์จึงรู้สึกขอบคุณพระเจ้าเสมอที่มีโอกาสได้รับใช้ในคริสตจักรแห่งนี้ นับว่าเป็นการเติมเต็มความใฝ่ฝันในวัยเด็กตั้งแต่รับบัพติศมาที่อยากเป็นผู้รับใช้โดยการสอนพระคัมภีร์ อีกทั้งช่วยสอนการร้องเพลงและสอนภาษาให้กับอนุชนด้วย

เขามองว่าตนเองทำหน้าที่นี้ได้อย่างเต็มที่มาเสมอ อาจารย์รับใช้และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ส่วนในวันหยุดเขาก็มักจะใช้เวลาสามัคคีธรรมกับสมาชิกในคริสตจักรด้วยการเดินป่า แม้จะไม่ได้มีทรัพย์สินมากมาย แต่พระเจ้าก็เลี้ยงดูอยู่ไม่ขาด พระองค์ให้มากกว่าที่ขอเสมอ นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกขอบคุณ ส่วนที่รู้สึกขอบคุณมาก ๆ อีกอย่างหนึ่งคือ ครอบครัว ซึ่งเป็นพระพรในชีวิต เขาเคยอธิษฐานขอกับพระเจ้าไว้ว่า ขอให้มีความรักที่เข้าใจกันและร่วมรับใช้ด้วยกันจนกระทั่งได้พบกับภรรยาและรับใช้ร่วมกันในคริสตจักร โดยภรรยาของเขาทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน แม้ทั้งคู่จะไม่ได้ทำการเกษตรหรือทำไร่อย่างครอบครัวอื่น ๆ ในพื้นที่ แต่ก็ไม่เคยขาดแคลนอาหารการกิน เพราะพระเจ้าอวยพรผ่านทางสมาชิกให้พวกเขาไม่มีหนี้

การทำงานกับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนของคอมแพสชั่น อาจารย์ให้ความเห็นว่า โครงการเปรียบเสมือนมือขวาของคริสตจักร ที่ช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาด ทำให้พันธกิจการพัฒนาเด็กและเยาวชน ลุล่วงไปได้ ทั้งในด้านงบประมาณ อุปกรณ์ และการเข้าถึง ทรัพยากรความรู้ ส่วนมือซ้ายก็คือหอพักของคริสตจักรที่ได้รับการ สนับสนุนจากต่างประเทศมาช่วยผลักดันให้เด็ก ๆ ในชุมชนเข้ามา ร่วมในโครงการและเอื้อโอกาสให้เยาวชนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ความรู้ที่เด็กได้รับจากโครงการสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต ของพวกเขาได้ อย่างพันธกิจจากแพที่ทำงานอยู่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ขึ้นแล้ว เป็นโอกาสที่ดีสำหรับอนาคตของพวกเขาด้วย

ส่วนในอนาคต อาจารย์อานาเนียมองถึงเป้าหมายไว้ว่า เขาอยากให้ เด็ก ๆ ในชุมชนมีโอกาสได้เติบโตขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป ในฐานะที่เป็นผู้นำ ผู้เป็นเหมือนที่พึ่งพิง เขาจะยืนหยัดให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างกับ สมาชิก กลุ่มผู้รับใช้ และทีมศิษยาภิบาล แม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของการทำพันธกิจร่วมกับคู่มิตรอย่างคอมแพสชั่นที่อาจ ไม่ได้ทำงานร่วมกันแล้ว แต่กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นพันธกิจของพระเจ้า จะยังคงดำเนินการต่อไป **สุดท้าย อาจารย์อานาเนียฝากคำขอบคุณ ถึงผู้ประสานงานและผู้เกี่ยวข้องในโครงการที่ให้ความร่วมมือ และช่วยรับใช้อย่างเต็มที่เสมอมา**





# คอลัมน์เสริมสร้างศักยภาพ

**THE HIGHLIGHTS** รวบรวมภาพกิจกรรมจากคริสตจักรคู่มิตรต่าง ๆ ให้เห็นถึงความร่วมมือในการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ และ ศักยภาพ ในเด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวม



## สัมมนา “การส่งต่อมรดกฝ่ายวิญญาณ”

คอมแพสชั่นประเทศไทย จัดสัมมนาในหัวข้อ “การส่งต่อมรดกฝ่ายวิญญาณ” (Disciple Making) เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมภาลีย์ จ.อุดรธานี โดยมี อ.เกสัน และอ.สุทธิดา เวีร์สต์วูด เป็นวิทยากร มีศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรจาก 10 คริสตจักรเข้าร่วมจำนวน 27 คน สัมมนานี้ จัดขึ้นเป็นโอกาสพิเศษสำหรับคริสตจักรคู่มิตรทั้ง 10 แห่งนี้ที่สิ้นสุดการเป็นคู่มิตรในรูปแบบการอุปการะในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ได้รับการหนุนใจ เกี่ยวกับการสร้างสาวกจากวิทยากรแล้ว ยังมีรายการพิเศษที่ศิษยาภิบาล/ผู้นำคริสตจักรแต่ละแห่งร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การทำพันธกิจ พัฒนาเด็กแบบองค์รวมและขอบคุณพระเจ้าในช่วงเวลาที่ผ่านมานับเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรและความซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง

คริสตจักรคู่มิตร 10 แห่ง ที่เข้าร่วมได้แก่ คริสตจักรบางยางพัฒนา คริสตจักรธารพระพรบางระกำ คริสตจักรเชียงยืน คริสตจักรบ้านโนนสมบูรณ์ คริสตจักรโมตรีจิตสว่างแดนดิน คริสตจักรพระคุณกุดยาง คริสตจักรนาเรียง คริสตจักรน้ำพระทัยบึงกาฬ คริสตจักรรักนิรันดร์บ้านหมองวา และ คริสตจักรพอนอถ้ำ



## คริสตจักรกิวลิก

คริสตจักรกิวลิกเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงได้ดำเนินการสร้างศาลาเอกประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำกิจกรรมและ ที่พบบปะสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งสมาชิกคริสตจักรและ ผู้ปกครองเด็กได้มีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการ โดยได้ร่วมกันถวายงบประมาณและช่วยกันเป็นแรงงานในการก่อสร้าง





# คลัสเตอร์ฮอดและอมก๋อย

วันที่ 3- 5 กรกฎาคม 2566 คลัสเตอร์ฮอดและอมก๋อยจัดอบรมเรื่อง “การปกป้องเด็กและการแจ้งเหตุ” หลังจากการอบรมคริสตจักร 12 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรเมืองฮอด, คริสตจักรระโชปะ, คริสตจักรห้วยน้ำขาว, คริสตจักรเตียนอาง, คริสตจักรห้วยโค้ง, คริสตจักรทุ่งจำเริง, คริสตจักรเคลอะเด, คริสตจักรอุตูม, คริสตจักรสบอมแฮด และคริสตจักรกิวลิก ต่างได้กลับไปอบรมให้กับผู้ปกครองเด็กและสมาชิกคริสตจักร ทั้งกลุ่มสตรีและกลุ่มบุรุษ ทำให้ผู้ปกครองและสมาชิกคริสตจักรได้รับความรู้ และตระหนักถึงภัยใกล้ตัวเด็ก ๆ ที่ผู้ใหญ่ต้องช่วยกันใส่ใจดูแล รวมทั้งรับทราบช่องทางการแจ้งเหตุ ซึ่งจะช่วยให้สามารถช่วยเหลือและตอบสนองได้ทัน่วงที



อบรมให้เด็ก ๆ คริสตจักรอุตูม



อบรมให้เด็ก ๆ คริสตจักรอุตูม

# คริสตจักรแม่สะแมง

คริสตจักรแม่สะแมง ซึ่งเป็นคริสตจักรสาขาของคริสตจักรหนองม่วง จัดงานขอบพระคุณพระเจ้าและมอบถวายอาคารหลังใหม่ อันเป็นผลมาจากการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม คริสตจักรมีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรอื่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนหนึ่งได้รับงบประมาณจากคริสตจักรเขตแม่ลาน้อย (ต้นสังกัด) และจากมูลนิธิชีวิตบริบูรณ์ รวมทั้งสมาชิกคริสตจักรมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์และถวายแรงงานก่อสร้าง ทำให้ดำเนินการสร้างอาคารคริสตจักรสำเร็จไปด้วยดี คริสตจักรจึงมีสถานที่ที่แข็งแรงปลอดภัยรองรับการขยายการทำพันธกิจเด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสม

